

Xác định mức độ thông thạo tổng thể

Báo cáo này thể hiện và giải thích thành tích của sinh viên này trên Bản đánh giá mức độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh cho thế kỷ 21 (ELPA21). ELPA21 đánh giá sự tiến bộ về mức độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh để đảm bảo tất cả Người học ngôn ngữ tiếng Anh (ELL) đều được chuẩn bị cho sự thành công trong học tập.

Báo cáo này tóm tắt kết quả kiểm tra của sinh viên. Báo cáo cung cấp trình độ thành tích về từng lĩnh vực được kiểm tra trong bản đánh giá này (nói, viết, nghe và đọc) cũng như xác định mức độ thông thạo tổng thể. Các kết quả này được giáo viên, trường học và học khu của sinh viên sử dụng trong việc lập kế hoạch về mức độ hỗ trợ và tham gia chương trình ELL của sinh viên này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các kết quả cùng với sinh viên này và giáo viên của họ. Nếu bạn có câu hỏi về nội dung của báo cáo này thì nguồn tài nguyên tốt nhất là học khu hoặc trường học ở địa phương của bạn.

Ngày kiểm tra:

Điểm:

Ngày sinh:

ID của sinh
viên:

Trường:

Học khu:

Trình độ thành tích theo lĩnh vực và Điểm theo thang điểm

Lĩnh vực	Trình độ thành tích	Điểm theo thang điểm
Nói		
Viết		
Nghe		
Đọc		
Nhận thức	Điểm Nhận thức được lấy từ điểm Nghe và điểm Đọc. Kỹ năng này không có trình độ thành tích.	
Thành tích chung		

Giải thích về mức độ thông thạo và trình độ

Trình độ thành tích

Trình độ 5 (Cao cấp) - Thể hiện kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh **vượt trội**, theo đánh giá của ELPA21.

Trình độ 4 (Trên trung cấp) - Thể hiện kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh **cần có để tham gia** hướng dẫn về nội dung học tập cấp lớp học ở trình độ tương đương với những người không tham gia Chương trình ELL.

Trình độ 3 (Trung cấp) - Áp dụng **một số** kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cấp lớp học và sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Chương trình ELL.

Trình độ 2 (Trên sơ cấp) - Chứng minh kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cấp lớp học **đang phát triển** và sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Chương trình ELL.

Trình độ 1 (Sơ cấp) - Thể hiện ít kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cấp lớp học và sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Chương trình ELL.

Xác định mức độ thông thạo

Thông thạo - Sinh viên có trình độ Thông thạo khi họ đạt được trình độ kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cần thiết để trình bày, phiên dịch, cộng tác và thành công một cách độc lập trong các nhiệm vụ học tập bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung cấp lớp học. Điều này được biểu thị trên ELPA21 bằng cách đạt được hồ sơ Trình độ 4 trở lên trong tất cả các lĩnh vực. Khi đạt trình độ Thông thạo trên ELPA21, các sinh viên có thể được xem xét để phân loại lại.

Đang tiến bộ - Sinh viên có trình độ Đang tiến bộ khi họ gần đạt được trình độ kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cần thiết để trình bày, phiên dịch, cộng tác với sự hỗ trợ trong các nhiệm vụ học tập bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung cấp lớp học. Điều này được biểu thị trên ELPA21 bằng cách đạt được hồ sơ có một hoặc nhiều điểm theo lĩnh vực trên Trình độ 2. Trình độ này chưa đáp ứng được yêu cầu để trở thành Thông thạo. Những sinh viên đạt điểm Đang tiến bộ trên ELPA 21 có đủ điều kiện để được chương trình đang diễn ra hỗ trợ.

Mới bắt đầu - Sinh viên có trình độ Mới bắt đầu khi họ chưa đạt được trình độ kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cần thiết để trình bày, phiên dịch, cộng tác trong các nhiệm vụ học tập bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung cấp lớp học. Điều này được biểu thị trên ELPA21 bằng cách đạt được hồ sơ Trình độ 1 hoặc 2 trong tất cả bốn lĩnh vực. Những sinh viên đạt điểm Mới bắt đầu trên ELPA21 có đủ điều kiện để được chương trình đang diễn ra hỗ trợ.

Điểm theo thang điểm

Điểm từ các lĩnh vực khác nhau có phạm vi khác nhau và không được so sánh trực tiếp. Điểm theo thang điểm giống nhau hoặc tương tự nhau trên hai hoặc nhiều lĩnh vực có thể không dẫn đến trình độ thành tích giống nhau trên những lĩnh vực này.